

# Trường tiểu học chiến trường

## Chính sách tham gia của phụ huynh và gia đình

### Năm học 2023-2024

Sửa đổi vào tháng 8 năm 2023

Hiệu trưởng, Julie Robbins  
2204 Chiến Trường Pkwy  
Pháo đài Oglethorpe, GA 30742  
706-861-5778

#### Tiêu đề I là gì?

Trường tiểu học Battlefield được xác định là trường Title I theo Đạo luật Giáo dục Tiểu học và Trung học năm 1965 (ESEA). Tiêu đề I được thiết kế để hỗ trợ các nỗ lực cải cách trường học của tiểu bang và địa phương gắn liền với các tiêu chuẩn học tập đầy thách thức của tiểu bang nhằm củng cố và nâng cao nỗ lực cải thiện việc dạy và học cho học sinh. Các chương trình Title I phải dựa trên các phương tiện hiệu quả để cải thiện thành tích của học sinh và bao gồm các chiến lược để hỗ trợ sự tham gia của phụ huynh và gia đình. Tất cả các trường theo Tiêu đề I phải cùng phát triển với tất cả các gia đình một chính sách có sự tham gia của phụ huynh và gia đình bằng văn bản. Đây là kế hoạch mô tả cách BPS sẽ tạo cơ hội để cải thiện sự tham gia của phụ huynh và gia đình nhằm hỗ trợ việc học tập của học sinh. BPS đánh giá cao sự đóng góp và tham gia của các gia đình nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác bình đẳng vì mục tiêu chung là cải thiện thành tích của học sinh. Kế hoạch này mô tả những cách khác nhau mà BPS sẽ hỗ trợ sự tham gia của phụ huynh và gia đình cũng như cách các gia đình có thể giúp lập kế hoạch và tham gia vào các hoạt động và sự kiện nhằm thúc đẩy việc học tập của học sinh ở nhà và ở trường.

#### Tầm nhìn về sự tham gia của Phụ huynh và Gia đình:

Battlefield Primary cố gắng cung cấp một môi trường học tập hỗ trợ và phong phú, qua đó học sinh sẽ đạt được thành tích học tập xuất sắc. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ được thực hiện tốt nhất khi học sinh, giáo viên và gia đình cam kết làm việc cùng nhau.

#### Kế hoạch của trường để chia sẻ thành tích của học sinh

Nó được phát triển như thế nào? BPS hoan nghênh ý kiến đóng góp và nhận xét của phụ huynh, gia đình và cộng đồng bất kỳ lúc nào về kế hoạch. Mọi ý kiến phản hồi sẽ được sử dụng để sửa đổi kế hoạch cho năm tiếp theo. Kế hoạch này được đăng trên trang web của trường để các gia đình xem và đăng phản hồi trong suốt năm học. Chúng tôi cũng phân phát một cuộc khảo sát hàng năm để hỏi các gia đình và cộng đồng về những đề xuất của họ về kế hoạch và cách sử dụng kinh phí cho sự tham gia của phụ huynh và gia đình. Các gia đình và thành viên cộng đồng có thể đưa ra phản hồi bất kỳ lúc nào trong Phòng làm việc Nguồn lực dành cho Phụ huynh, văn phòng nhà trường, tại bất kỳ hoạt động nào của trường hoặc trực tuyến thông qua biểu mẫu nhập liệu trên trang web của trường. Vui lòng xem trang sau để biết ví dụ về thẻ đầu vào.

Nó dành cho ai? Tất cả các gia đình đều được khuyến khích và mời tham gia đầy đủ vào các cơ hội được mô tả trong kế hoạch này. BPS sẽ cung cấp đầy đủ cơ hội cho sự tham gia của các gia đình có trình độ tiếng Anh hạn chế, gia đình khuyết tật và gia đình có trẻ em di cư.

Nó có sẵn ở đâu? Kế hoạch này có sẵn cho các gia đình và thành viên cộng đồng tại tất cả các sự kiện Title I, các cuộc họp liên quan đến gia đình và trường học, chẳng hạn như LSGT và PTO, Tổ chức Hợp tác Gia đình Quận Catoosa, Ngày hội Trẻ em Catoosa và trên trang web của trường -<http://BPS.catoosa.k12.ga.us/> Một bản sao của kế hoạch cũng có sẵn tại Phòng làm việc Nguồn lực dành cho Phụ huynh, nằm ở phòng 406.



### **Sự tham gia của Phụ huynh & Gia đình được xác định:**

BPS tin rằng sự tham gia của phụ huynh và gia đình có nghĩa là sự tham gia của phụ huynh và gia đình vào hoạt động giao tiếp thường xuyên, hai chiều và có ý nghĩa liên quan đến việc học tập của học sinh và các hoạt động khác của trường, bao gồm việc đảm bảo:

- Rằng gia đình đóng vai trò không thể thiếu trong việc hỗ trợ việc học tập của con họ;
- Rằng các gia đình được khuyến khích tham gia tích cực vào việc giáo dục con mình ở trường;
- Rằng các gia đình là đối tác đầy đủ trong việc giáo dục con mình và được tham gia, nếu thích hợp, vào việc ra quyết định và tham gia vào các ủy ban cố vấn để hỗ trợ việc giáo dục con họ;
- Ngoài các cuộc họp thường lệ, gia đình có quyền yêu cầu các cuộc họp. PIC sẽ gửi yêu cầu đến ban quản lý BPS để họ tư vấn về cách tốt nhất để đưa các yêu cầu vào kế hoạch hành động.

### **Chương trình và hoạt động có sự tham gia của phụ huynh và gia đình**

#### **Sự kiện gia đình**

BPS sẽ tổ chức các sự kiện nhằm xây dựng năng lực cho sự tham gia mạnh mẽ của phụ huynh và gia đình nhằm hỗ trợ mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng nhằm cải thiện thành tích học tập của học sinh. Tất cả các cuộc họp sẽ được tổ chức vào những thời điểm linh hoạt trong suốt cả năm để tạo cơ hội cho tất cả các gia đình được tham gia. Thời gian linh hoạt bao gồm các cuộc họp được tổ chức vào buổi sáng hoặc buổi chiều trong ngày học, buổi tối và trực tuyến. Các cuộc họp phụ huynh và gia đình được tổ chức trong suốt năm học với nhiều chủ đề khác nhau và vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày để tối đa hóa sự tham gia của phụ huynh và gia đình. Thông báo sẽ được thực hiện kịp thời thông qua nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, bao gồm bản tin, thông báo bằng văn bản, tin nhắn email, lời mời và thư tử, cuộc gọi điện thoại, bảng quảng cáo của trường và thông qua các ứng dụng truyền thông xã hội khác nhau. Lời mời tham dự các sự kiện cũng được gửi đến Điều phối viên Sự tham gia của Phụ huynh & Gia đình của Học khu, người sẽ lần lượt điều phối các chương trình mầm non. Các nỗ lực sẽ được thực hiện để loại bỏ các rào cản đối với sự tham gia của phụ huynh và gia đình, chẳng hạn như phương tiện đi lại, chăm sóc trẻ em và dịch thuật/thông dịch. Catoosa Transit cung cấp dịch vụ vận chuyển chi phí thấp và PIC có thể giúp sắp xếp việc đi chung xe khi có thể. Dịch vụ chăm sóc trẻ em được cung cấp cho học sinh BPS trong các cuộc họp khi không cần sự tham gia của họ. Các tài liệu sẽ được cung cấp ở dạng dịch thống nhất bằng cách sử dụng dịch giả trực tuyến hoặc bằng các phương tiện khác khi phụ huynh và gia đình yêu cầu. Các hoạt động đào tạo nhằm giúp các gia đình có thể làm việc với con cái họ để cải thiện thành tích:

#### **Các hoạt động dự kiến trong năm học 2023-2024 là:**

**Khai mạc - 4/8/23: Gặp gỡ giáo viên của con bạn, nhân viên BPS và Điều phối viên về sự tham gia của phụ huynh.**

**Định hướng Phụ huynh - 7/9, 19/9, 21/9 năm 2023: Thảo luận về năm học với giáo viên của con bạn.**

**Cuộc họp thường niên Tiêu đề I - 13/9/23:** Tìm hiểu về chương trình Tiêu đề I của chúng tôi và Tiêu đề I mang lại lợi ích như thế nào cho học sinh của bạn.

**Định hướng Tình nguyện Phụ huynh & Gia đình - 21/8/23:** Khám phá nhiều cách bạn có thể giúp đỡ trường học của chúng tôi.

**Cuộc họp của Hội đồng Cố vấn Phụ huynh (PAC) Title I Fall - 26/9/23:** Cung cấp ý kiến đóng góp của bạn về chương trình Title I của chúng tôi.

**Cuộc họp W.I.N học kỳ 1 - 29/9/23:** Tìm hiểu cách giúp con bạn thành công trong năm học này. Các mục tiêu cả năm và dữ liệu điểm chuẩn MAP mùa thu sẽ được giáo viên của con bạn chia sẻ. Thông tin về Lexile sẽ được chia sẻ cùng với các chiến lược giúp con bạn tiếp tục học tập ở nhà.

**Tháng gắn kết gia đình - Tháng 11 năm 2023**

**Họp W.I.N học kỳ 2 - 9/2/24:** Kết quả Điểm chuẩn MAP Mùa đông và đánh giá mục tiêu giữa năm sẽ được thảo luận, cùng với thông tin về Các mốc quan trọng dành cho phụ huynh lớp K, lớp 1 và lớp 2 của chúng tôi.

**Sự kiện STREAM Gia đình BPS - 22/2/24:** Các gia đình được mời tham dự và tìm hiểu về khoa học, toán học và các hoạt động STEAM tương tác khác.

**Cuộc họp Hội đồng Cố vấn Phụ huynh (PAC) Tiêu đề I Mùa xuân - Tháng 4 năm 2024:** Cung cấp ý kiến đóng góp của bạn cho năm 2024-25.

**Tri ân Tình nguyện viên Phụ huynh và Gia đình - Tháng 4 năm 2024:** Tôn vinh các tình nguyện viên làm việc chăm chỉ của chúng tôi.

**Chuyển tiếp từ lớp 3 sang tiểu học - Tháng 5 năm 2024:** BPS & BES hợp tác để giúp học sinh lớp 2 và phụ huynh của các em chuyển sang học tiểu học.

**Mẫu giáo Chào mừng đến với BPS - Tháng 5 năm 2024:** BPS chào đón những học sinh mới nhất của chúng tôi.

### **Thủ tục chuyển tiếp**

BPS hợp tác với các chương trình mầm non, trung học cơ sở và trung học phổ thông, các nguồn lực hoặc tổ chức sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp, trung tâm nguồn lực dành cho phụ huynh hoặc các chương trình khác (nếu có) để giúp chuẩn bị cho phụ huynh và con cái họ chuyển tiếp vào trường học thành công.

**Thứ hai Chuyển lớp:** Các gia đình BPS có học sinh lớp 2 đang lên được khuyến khích tham dự đêm định hướng tại BES. Điều này diễn ra vào tháng Năm. BPS PIC cũng cung cấp nhiều tài liệu khác nhau như tài liệu phát tay và sách nhỏ. Những bản sao này được gửi về nhà và có sẵn trên trang web của trường và trong Phòng làm việc Nguồn lực dành cho Phụ huynh.

**Chuyển tiếp mẫu giáo:** BPS tổ chức sự kiện đăng ký Mẫu giáo. Phòng làm việc Nguồn lực dành cho Phụ huynh mở cửa và PIC sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về Tiêu đề I và có nhiều tài liệu khác nhau để giúp các gia đình trong quá trình chuyển đổi này. Tất cả các tài liệu đều có sẵn trên trang web của trường và trong Phòng làm việc Nguồn lực dành cho Phụ huynh.

## **Chương trình và hoạt động có sự tham gia của phụ huynh và gia đình**

### **Cập nhật thông tin cho các gia đình**

BPS nỗ lực đảm bảo rằng tất cả thông tin liên quan đến các chương trình, cuộc họp và hoạt động khác của trường học và gia đình đều được viết bằng ngôn ngữ mà gia đình có thể hiểu được. Khi cần thiết, mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để dịch, giải thích và duy trì khả năng đọc được. Tất cả các tài liệu và thông tin liên lạc theo Tiêu đề I đều được trình bày ở định dạng dễ đọc, khi khả thi và thiết thực. Các bản tin hàng tháng, chính sách của trường và khu học chánh cũng như các thỏa thuận được dịch thường xuyên. Tất cả phụ huynh cũng được cung cấp hướng dẫn cách dịch trang web của trường.

**Thông tin kịp thời sẽ được cung cấp cho phụ huynh về:**

- **Chương trình học** - Thông tin được thảo luận trong suốt năm học. Giáo viên, quản trị viên và huấn luyện viên học tập nhắc nhở các gia đình về các chương trình học khác nhau dành cho con em họ thông qua các cuộc họp thường xuyên và các phương tiện được liệt kê dưới đây.\*

- **Kết quả đánh giá trường học hàng năm** (bao gồm hồ sơ kết quả hoạt động của trường)- Ban giám hiệu nhà trường có trách nhiệm báo cáo thông tin này cho gia đình. Điều này được thực hiện thông qua bản tin, trang web và thư trạng thái. Kết quả của Khảo sát Title I Spring được chia sẻ tại cuộc họp Title I Spring PAC và tại cuộc họp LSGT của BPS.
- **Cơ hội tham gia tình nguyện tại trường**- Các gia đình được mời và khuyến khích tham gia tình nguyện tại BPS. PIC sẽ cung cấp một bản Định hướng Tình nguyện ngắn gọn.
- **Thông tin bản tin của trường** - Bản tin hàng tháng của trường và bản tin Title I hàng tháng được phân phát cho tất cả các gia đình và đăng trên trang web và Phòng làm việc Nguồn lực dành cho Phụ huynh. Thông tin kịp thời được nêu bật trong cả hai bản tin, chẳng hạn như các cuộc họp sắp tới, sự kiện lịch học, đánh giá, v.v.
- **Lều trường học** cũng phục vụ như một lời nhắc nhở hiệu quả về thông tin Tiêu đề I.

\*Điều này sẽ được thực hiện thông qua nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, bao gồm trường học, Tiêu đề I, và các bản tin của giáo viên, lịch, tờ rơi, trang web của trường, tờ rơi, thư mời, sổ tay học sinh, sổ tay phụ huynh, chương trình nghị sự của học sinh, hội thảo phụ huynh và gia đình, tin nhắn văn bản, email, cuộc gọi điện thoại, bảng quảng cáo của trường, áp phích, bài đăng trên mạng xã hội và bất kỳ phương tiện bổ sung nào được nhà trường cho là khả thi.

### Hãy xem trang web của trường chúng tôi!

<http://BPS.catoosa.k12.ga.us>

Thông tin về Tiêu đề I, tài liệu phát tay, biên bản cuộc họp, thỏa thuận, tài nguyên dành cho phụ huynh và nhiều thông tin khác có thể được tìm thấy trong phần Tiêu đề I.

### Đề xuất của Phụ huynh & Gia đình

Trong suốt năm học, các cơ hội được cung cấp tại các cuộc họp và/hoặc hội thảo phụ huynh và gia đình để các gia đình đưa ra đề xuất, chia sẻ kinh nghiệm với các gia đình khác và tham gia, nếu thích hợp, vào các quyết định liên quan đến việc giáo dục con cái họ. Các gia đình được khuyến khích chia sẻ ý tưởng và tham gia thảo luận. Các gia đình được yêu cầu đánh giá từng buổi hội thảo gia đình và sự kiện hoặc cuộc họp Tiêu đề I. Các gia đình được khuyến khích đưa ra đề xuất cải thiện. Khi cần thiết, hành động ngay lập tức sẽ được thực hiện dựa trên một số đề xuất sau khi tham khảo ý kiến của Điều phối viên Title I và ban giám hiệu nhà trường. Bất kỳ ý kiến nhận xét không thỏa đáng nào của gia đình đều được Điều phối viên Title I và các nhà quản lý trường học thu thập và xử lý một cách thích hợp.

## Chương trình và hoạt động có sự tham gia của phụ huynh và gia đình

### Xây dựng kế hoạch, chính sách và ngân sách

Các gia đình được yêu cầu cùng phát triển chính sách về sự tham gia của phụ huynh và gia đình, các thỏa thuận cụ thể theo cấp lớp, ngân sách trường học Tiêu đề I và kế hoạch toàn trường\*. Chính sách, ngân sách và kế hoạch toàn trường được Hiệu trưởng và PIC chia sẻ trong suốt năm học trong các cuộc họp Hội đồng Cố vấn Phụ huynh Mùa thu và Mùa xuân. Ý kiến đóng góp được thu thập trong suốt cả năm tại mỗi cuộc họp, trong Phòng làm việc Nguồn lực dành cho Phụ huynh và trên trang web của trường. Việc sửa đổi các tài liệu này sẽ diễn ra trong cuộc họp của Hội đồng Cố vấn Phụ huynh Mùa xuân Title I được tổ chức gần cuối năm học để những tài liệu này có thể được phân phát vào đầu năm học tiếp theo. Một ngoại lệ là bản kế ước Trường học-Gia đình được soạn thảo vào đầu năm học. Các gia đình được khuyến khích tham dự cuộc họp Title I Spring PAC để tham gia vào các sửa đổi này. Chính sách về sự tham gia của phụ huynh và gia đình, các thỏa thuận cụ thể theo cấp lớp và kế hoạch toàn trường\* có sẵn trên trang web của trường và trong Phòng làm việc Nguồn lực dành cho Phụ huynh. **\*Những tài liệu này luôn được phân phát tại mỗi cuộc họp phụ huynh và gia đình và có thể được gửi qua đường bưu điện theo yêu cầu.**

### Buổi họp thường niên

Gia đình của các học sinh tham gia chương trình Title I tại BPS được mời tham dự Cuộc họp Title I thường niên, nơi các gia đình được giải thích về chương trình Title I và quyền tham gia vào việc giáo dục con cái của họ thông qua một video vui nhộn và giàu thông tin. Việc thông báo về Đại hội thường niên được thực hiện trên bảng quảng cáo của trường, bằng thư mời gửi về nhà, qua tin nhắn và trang web của trường. Trong nỗ lực cung cấp thông tin đầy đủ cho các gia đình, các tài liệu sau đây được phân phát tại Hội nghị Thường niên Tiêu đề I:

- Chương trình họp thường niên
- Thử nghiệm ở Georgia
- Chương trình giảng dạy Georgia
- Các thành phần của Chương trình Toàn trường Title I
- Chính sách về sự tham gia của phụ huynh và gia đình tại trường học và hệ thống

Các tờ rơi và tài liệu quảng cáo có sẵn tại **TẤT CẢ** các cuộc họp phụ huynh và gia đình cũng như trong Phòng làm việc Nguồn lực dành cho Phụ huynh. Chúng bao gồm, nhưng không giới hạn, *Cách giao tiếp với giáo viên của con bạn*, Kiểm tra ở Georgia, Các thành phần của Chương trình Toàn trường, Chương trình giảng dạy Georgia và Chương trình nghị sự của Hội nghị Thường niên. Video Hội nghị thường niên cũng có sẵn quanh năm trên trang web của trường.



**Tài nguyên luôn có sẵn trong Phòng làm việc Tài nguyên dành cho Phụ huynh!**

## **Chương trình và hoạt động có sự tham gia của phụ huynh và gia đình**

### **Hiệp ước gia đình-trường học**

Là một phần của kế hoạch này, BPS và các gia đình của chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng Thỏa thuận Gia đình-Trường học, đây là một thỏa thuận mà các gia đình, giáo viên, nhân viên và học sinh sẽ cùng nhau phát triển để giải quyết cách họ chia sẻ trách nhiệm cải thiện thành tích học tập của học sinh trong đạt chuẩn cấp lớp. Các thỏa thuận dành riêng cho cấp lớp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giao tiếp giữa gia đình và giáo viên. Các gia đình, học sinh và giáo viên ký các thỏa thuận này cho thấy vai trò của mỗi người trong quá trình giáo dục. Các gia đình BPS có cơ hội đóng góp ý kiến về vai trò của mình vào đầu năm học, thông qua Khảo sát mùa thu. Giáo viên và nhân viên đồng ý về cách họ sẽ thông báo cho gia đình và học sinh đi đúng hướng. Học sinh chọn những cách mà họ sẽ làm việc để đạt được kết quả tốt nhất. Những thông tin đầu vào trên sẽ được sử dụng để phát triển các kế ước cụ thể cho từng lớp và phụ huynh có cơ hội xem xét và điều chỉnh những kế ước này được đăng trên trang web của trường và trong Phòng làm việc Nguồn lực dành cho Phụ huynh. Các thỏa thuận chính thức giữa Gia đình-Trường học được phê duyệt tại cuộc họp PAC mùa thu, cuộc họp mà mọi gia đình đều được mời tham dự. Các kế ước sau đó sẽ được phân phát để lấy chữ ký và gửi lại cho trường trước ngày 31 tháng 10. ***Thỏa thuận giữa Gia đình-Trường học nên được sử dụng ở nhà và ở trường trong các cuộc họp phụ huynh hoặc học sinh.***

Thỏa thuận trường học-gia đình có thể bao gồm các mục như:

1. Giữ các đường dây liên lạc cởi mở bằng cách tham dự các cuộc họp Phụ huynh-Giáo viên và các đêm học tập gia đình.
2. Thực hành các sự kiện toán học và tìm ra những cách thú vị để chuẩn bị cho các bài kiểm tra toán
3. Đọc sách cùng con mỗi tối và cùng nhau thảo luận về sách
4. Luôn cập nhật các cấp độ Lexile và mục tiêu AR của sinh viên



### **Mục tiêu học tập của học sinh**

#### **Mục tiêu của Quận:**

- Nâng cao tỷ lệ học sinh đạt điểm thành thạo (cấp độ 3 hoặc 4) ở lớp 3-8.
- Nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học.

### **Mục tiêu của trường:**

- Tăng tỷ lệ học sinh đạt điểm thành thạo (3) và xuất sắc (4) trong **CỖ ẤY** quaba điểm phần trăm.
- Tăng tỷ lệ học sinh đạt điểm thành thạo (3) và xuất sắc (4) trong **Toán học** quaba điểm phần trăm.

## **Chương trình và chương trình giảng dạy có sự tham gia của phụ huynh và gia đình**

Gia đình cần lưu ý:

Trường Tiểu học Battlefield cam kết cung cấp chương trình giảng dạy và giảng dạy có chất lượng giúp học sinh theo Tiêu đề I đáp ứng các tiêu chuẩn thực hiện trong một môi trường học tập hiệu quả. BPS thường xuyên thúc đẩy sự giao tiếp tốt giữa gia đình và giáo viên thông qua:

- Các cuộc họp giữa Phụ huynh-Giáo viên, ít nhất là hàng năm, trong đó Thỏa thuận Gia đình-Trường học được thảo luận cùng với tác động của nó đối với thành tích của học sinh
- Chương trình làm việc hàng đêm của sinh viên
- Báo cáo tiến độ cho phụ huynh về sự tiến bộ của con mình
- Bản tin
- Cơ hội tình nguyện và tham gia lớp học của con mình
- Trang web của trường
- Thư/ghi chú gửi về nhà
- Hội nhóm hỗ trợ sinh viên

### **Các gia đình tại BPS có trách nhiệm hỗ trợ việc học tập của con mình theo những cách sau:**

- Giám sát sự tham dự
  - Hoàn thành bài tập về nhà
  - Theo dõi thói quen sử dụng máy tính, tivi, điện thoại
  - Tình nguyện trong lớp học của trẻ
  - Tham gia vào việc ra quyết định trong việc giáo dục con mình
  - Giám sát việc sử dụng tích cực thời gian ngoại khóa
  - Giám sát việc sử dụng tích cực công nghệ
- Giáo viên và nhân viên trong lớp giải thích các tiêu chuẩn nội dung của tiểu bang, bài kiểm tra tiêu chuẩn, Các mốc quan trọng của Georgia và bài đánh giá bằng văn bản.
- Các gia đình nhận được thông tin về tiêu chuẩn thành tích của học sinh trong phiếu báo cáo, chương trình Chia sẻ Dữ liệu Học sinh và thông qua thảo luận với giáo viên đứng lớp.
- Các đánh giá của tiểu bang và địa phương được giải thích cho các gia đình trong suốt năm học kèm theo các tài liệu phát tay (có trên trang web của trường và trong Phòng làm việc Nguồn lực dành cho Phụ huynh).
- Các cách để theo dõi sự tiến bộ của con họ và đề xuất cách cải thiện thành tích học tập của con họ sẽ được các gia đình tiếp tục thực hiện. Các buổi hội thảo/hỗ trợ sẽ được cung cấp cho các gia đình về cách sử dụng Cổng thông tin dành cho Phụ huynh và các trang web bài tập về nhà một cách tốt nhất. Tất cả các đêm giảng dạy sẽ tập trung vào thành tích của học sinh.
- Các cách tham gia vào các quyết định ảnh hưởng đến con họ được giải thích cho các gia đình một cách liên tục. Các gia đình được khuyến khích tham gia vào việc học tập của con mình. Rất khuyến khích các cuộc họp giữa Phụ huynh-Giáo viên, nhắn tin, email và gọi điện.

### **Vươn ra ngoài**

Điều phối viên Sự tham gia của Phụ huynh (PIC) cung cấp hỗ trợ và thông tin cho giáo viên, nhân viên dịch vụ học sinh, hiệu trưởng và các nhân viên khác bằng cách giáo dục nhân viên về giá trị và tầm quan trọng của sự đóng góp của gia đình. PIC cung cấp hỗ trợ về cách tiếp cận, giao tiếp và làm việc với các gia đình với tư cách là đối tác bình đẳng trong giáo dục thông qua đào tạo nhân viên, tài liệu phát triển chuyên môn và liên lạc hàng tháng. PIC trình bày, khi cần thiết, tại các cuộc họp của

khoa và sẵn sàng tư vấn. BPS PIC liên lạc với nhân viên sau mỗi cuộc họp gia đình, thông báo cho họ về những lo ngại và thành tựu. Hệ thống PIC trình bày với giáo viên về giá trị và tiện ích của việc gắn kết với gia đình trong việc giáo dục con cái họ. Các chương trình dành cho phụ huynh nhằm xây dựng mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường được BPS PIC thực hiện và điều phối và PIC đáp ứng các yêu cầu của phụ huynh về các hoạt động có sự tham gia của phụ huynh và gia đình. Thông tin được PIC cung cấp cho phụ huynh dưới hình thức, trong phạm vi có thể thực hiện được, bằng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được. BPS PIC cũng theo học lớp mẫu giáo và lớp ba.

chăm điểm các sự kiện chuyển tiếp với các nguồn lực sẵn có dành cho gia đình để khuyến khích họ tham gia đầy đủ hơn vào việc học tập của con mình. BPS làm việc với các tổ chức dựa vào cộng đồng và các đối tác kinh doanh. Thông tin về các cơ hội để các tổ chức và doanh nghiệp làm việc với gia đình và trường học cũng như khuyến khích hình thành quan hệ đối tác là mục tiêu. Các đại diện doanh nghiệp được khuyến khích tham gia vào hoạt động của trường, chẳng hạn như đến thăm lớp học và tham dự các cuộc họp gia đình với tư cách là diễn giả khách mời và là nguồn hỗ trợ cho các gia đình. Cung cấp động lực và khuyến khích cho sinh viên cũng như cung cấp thông tin nghề nghiệp và kinh doanh là trọng tâm của các cuộc họp như vậy. PIC

cũng duy trì Phòng làm việc Nguồn lực dành cho Phụ huynh.

**Trường tiểu học Battlefield coi trọng sự phối hợp trong Chương trình gắn kết giữa phụ huynh và gia đình với các cơ quan và đối tác. Chúng tôi sẽ làm việc song song với các cơ quan sau:**

- Hợp tác gia đình Catoosa
- Georgia Pre-K
- Trình độ học vấn
- Nhân viên xã hội vô gia cư/trường học
- Sở Gia đình và Trẻ em
- Sở Cảnh sát trưởng Quận Catoosa
- C.H.A.M.P.S. Chương trình
- Sở Cứu Hỏa Ringgold - An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy
- Nhóm Đánh giá Điểm danh Catoosa

Hồ phách Barnes  
Điều phối viên tham gia của phụ huynh  
706-937-3147 x303  
abarnes.bps@catoosa.k12.ga.us

Phòng làm việc nguồn lực dành cho phụ huynh:  
Có sẵn hàng ngày trong giờ học

Hãy đến và ghé thăm Phòng làm việc Nguồn lực dành cho Phụ huynh, nằm ở phòng 406, để xem sách, các hoạt động mang về nhà và thu thập thông tin về chương trình Title I của chúng tôi cũng như những cách bạn có thể tham gia vào trải nghiệm giáo dục của con mình.

#### Thẻ đầu vào

Chúng tôi cần nghe ý kiến của bạn về những gì chúng tôi có thể làm để cải thiện việc học tập của con bạn. Kiểm tra bên dưới:

- Tôi muốn có một cuộc họp với giáo viên của con tôi.
- Tôi cần thêm thông tin về những gì con tôi học trong năm nay.
- Tôi muốn biết tiền Title I được chi tiêu như thế nào cho việc học tập của con tôi hoặc muốn đưa ra đề xuất sau:

\_\_\_\_\_.

Tên Học sinh: \_\_\_\_\_ Tên Phụ huynh: \_\_\_\_\_

\*Phụ huynh ơi, chúng tôi đã sử dụng một công cụ dịch trực tuyến không chính xác. Chúng tôi hy vọng bạn có thể rút ra được ý nghĩa cơ bản của tài liệu này.

